

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh năm 2020
phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến, phức tạp, xu hướng ly khai, dân túy, dân tộc cực đoan trong quan hệ quốc tế gia tăng ảnh hưởng đến an ninh của nhiều nước trong đó có Việt Nam. Nguy cơ khủng bố ngày càng hiện hữu tại khu vực Đông Nam Á, không loại trừ Việt Nam.

Trên địa bàn tỉnh năm 2020 tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và được giữ vững. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy, di cư tự do của đồng bào Mông ở khu vực biên giới diễn ra ngày càng nguy hiểm, phức tạp; một số đối tượng tiêu cực, bất mãn lợi dụng chính sách tự do tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua hoạt động từ thiện, thuyết giảng. Tình trạng nhân dân tụ tập đông người, khiếu kiện vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Bên cạnh đó, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông vẫn xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trên địa bàn ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động của LLVT tỉnh.

Trên địa bàn huyện, tình hình ANCT-TTAT xã hội luôn được giữ vững, ổn định. Đảng bộ và chính quyền, nhân dân và LLVThuyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế xã hội, Quốc phòng, An ninh một cách đồng bộ. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm sinh nhật Bác và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tuy nhiên, năm 2020 vẫn có khó khăn tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển KT-XH và Quốc phòng, An ninh đó là dịch bệnh Covid 19, dịch cúm H5 N6, dịch tả lợn Châu Phi...

Trước tình hình trên Ban CHQS huyện, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xử trí kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt các nhiệm

vụ quân sự. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2020 huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Huyện ủy, Chỉ thị của UBND huyện về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ QP-AN, nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp xây dựng LLVT huyện.

- Cùng cố kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và tổ chức Hội nghị liên tịch phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2020.

- Lãnh đạo, Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 03/9/2019; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng, Ban ngành xây dựng hệ thống kế hoạch “B” theo chỉ đạo của tỉnh.

- Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan Phòng, Ban ngành huy động 3000 ngày công tổ chức xây dựng 02 khu cách ly chống dịch Covid 19 và tổ chức cách ly cho công dân đi từ vùng dịch về địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch Chuyên TT SSCĐ, kế hoạch cơ động lực lượng trong chuyên TT SSCĐ ở các cấp theo Chỉ thị 900 của Tư lệnh Quân khu; tổ chức điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ theo quy định. Phục vụ Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu kiểm tra các đơn vị, nghiên cứu khảo sát địa hình trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh Quyết tâm TCPT theo kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

- Trong công tác xây dựng lực lượng thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, ưu tiên cho các đơn vị cơ động, SSCĐ. Chỉ đạo 34 xã, thị trấn xây dựng lực lượng DQTV, đăng ký QNDB, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân phục vụ nhiệm vụ động viên quốc phòng, đúng quy định sát với thực trạng của địa phương

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, bảo đảm đủ chỉ tiêu bàn giao cho các đơn vị đạt chất lượng, an toàn, đúng luật; triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhất là QS-CA làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn nhất là trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 03 Đề án của UBND tỉnh: "Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020; Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; các Đề án "Phòng ngừa, đấu tranh làm giảm TNGT trên các tuyến quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020" và 01 Đề án của UBND

huyện về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2017 - 2020".

- Chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn Triệu Sơn. Năm 2020 đã bố trí 100% Công an chính quy về các xã, thị trấn và đi vào hoạt động có hiệu quả.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục QP- AN

- Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về Quốc phòng - An ninh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn thực hiện các chuyên mục, bài tuyên truyền về công tác QP-AN, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia, bảo vệ ANTT trên địa bàn.

- Lực lượng Quân sự và Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về âm mưu "DBHB", "BLLĐ" của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV, Luật DBĐV và các nghị định của Chính phủ, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

- Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sắp xếp thời gian cử cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng và cập nhật kiến thức QPAN và tham mưu tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn được 116 đồng chí, mở 01 lớp tập huấn Luật DQTV; Luật DBĐV; tập huấn Quân sự, Chính trị cho cán bộ, QNCN; tập huấn phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; tập huấn bồi dưỡng chuẩn bị cho diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực (hoạt động của tà đạo; xuất cảnh trái phép; quản lý VK-VLN-CCHT; phương thức thủ đoạn hoạt động của các tội phạm và pháp luật về cư trú, TTATGT...). Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng (thu nội dung tuyên truyền vào đĩa CD gửi cho các xã, thị trấn phát trên hệ thống truyền thanh; tuyên truyền lưu động qua điển hình tiên ông Lê Ngọc Chiêng); đặt biển cảnh báo; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm; thông báo số điện thoại trực ban hình sự để cán bộ, nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an các thông tin, tình hình có liên quan đến ANTT. Kết quả: Năm 2020, đã có 158 tin bài phát trên Đài truyền thanh huyện; 650 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; xây dựng 04 tin bài trên sóng phát thanh tỉnh; 13 tin bài và 21 ảnh thời sự được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền lưu động được 210 lượt; In 400 bản tin tuyên truyền, treo 68 băng zôn ở tất cả các tuyến đường trung tâm thị trấn, thị tứ và dọc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ.

3. Công tác xây dựng, củng cố nền QP toàn dân, thế trận AN nhân dân

- Ban CHQS, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đóng quân canh phòng, phòng chống thiên tai, giữ

vững liên lạc với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, tổ chức giao ban hội ý, trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt và xử lý tốt các tình huống xảy ra.

- Quán triệt nhiệm vụ SSCĐ năm 2020 của các cấp, Ban CHQS huyện đã triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về công tác SSCĐ; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP; phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, trực phòng không, thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, sẵn sàng xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra. Tổ chức xây dựng hệ thống kế hoạch văn kiện SSCĐ.

- Xây dựng, bổ sung điều chỉnh hệ thống kế hoạch A, A2, A4 đúng thời gian. Xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch PCTT - TKCN phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đồng thời thông qua phê duyệt chặt chẽ. Đăng ký, quản lý hệ thống văn kiện, kế hoạch đúng quy định bảo mật.

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện tại chức cho cơ quan, huấn luyện tiểu đoàn DBĐV, QNDB, chỉ đạo 34 xã, thị trấn, 18 đơn vị tự vệ huấn luyện dân quân cơ động, lực lượng tại chỗ theo quy định. Cụ thể:

+ *Huấn luyện cán bộ*: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chức cho cán bộ cơ quan và các đơn vị cơ sở các nội dung trên 4 mặt công tác đúng kế hoạch. Qua tập huấn 100% cán bộ nắm được nội dung và phương pháp huấn luyện để chỉ đạo và huấn luyện cho cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ, thông qua giáo án cho các đồng chí CHT, CTV xã đúng thời gian, hệ thống giáo án, bài giảng được phê duyệt theo đúng quy định.

+ *Huấn luyện cho cơ quan*: Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện tại chức cho cơ quan, trong năm tập trung huấn luyện các nội dung về chuyên trạng thái SSCĐ, bắn súng, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp; chế độ tiêu chuẩn Hậu cần năm 2020; các nội dung về quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật...kết quả huấn luyện 100% các nội dung đều đạt khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

+ *Huấn luyện cho dân quân, tự vệ*: Đơn vị đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện cho 52/52 đầu mỗi đơn vị DQTV (gồm 34 xã thị trấn và 18 đơn vị tự vệ), đảm bảo đúng chương trình, thời gian đề ra. Kết quả kiểm tra huấn luyện đều đạt khá.

- Thực hiện tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội, năm 2020 tổ chức tiếp nhận, xét duyệt và chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Chính phủ đúng thủ tục, nguyên tắc. Trong đó: Xét duyệt, chi trả theo Quyết định 49, 62, 142 với số tiền gần 5 tỷ đồng.

- Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giao ban nắm

tình hình và chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở; giải quyết kịp thời đúng luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế bức xúc của nhân dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng thể trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

- Phát triển KT-XH gắn liền với củng cố QP-AN, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; đồng thời xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong năm các ngành trong khối nội chính đã duy trì tốt công tác nắm bắt và trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề nổi cộm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Cơ quan Quân sự, Công an đã cùng với các ban, ngành chức năng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 205 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 với tổng số tiền 68.500.000 đồng.

4. Công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH

4.1. Công tác đảm bảo ANQG

- *Đảm bảo tuyệt đối an toàn và thành công đại hội đảng các cấp trên địa bàn:* Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả 05 kế hoạch, 08 phương án, ban hành 07 văn bản chỉ đạo, tổ chức 01 buổi diễn tập xử lý các tình huống. Rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 450 nguồn nhân sự; kịp thời phát hiện, tham mưu đưa ra khỏi nguồn nhân sự đối với 12 trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị; phối hợp giải quyết ngay tại cơ sở 02 điểm rải tờ rơi và 01 trường hợp ngăn cản đại biểu đi dự đại hội; giải quyết tốt 04 điểm khiếu kiện và 11 điểm tiềm ẩn nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện không để phức tạp. Tổ chức gọi hỏi, răn đe 71 lượt đối tượng hình sự, ma túy; 135 lượt tuần tra vũ trang; 578 lượt tuần tra nhân dân; phân công lực lượng chốt chặn đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT, ATGT trong thời gian diễn ra Đại hội. *Kết quả:* Tình hình ANTT trước, trong và sau đại hội được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ; đảm bảo tuyệt đối an toàn và thành công Đại hội Đảng các cấp (nhất là cấp xã).

- *Chủ động nắm chắc tình hình doanh nghiệp FDI, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đình công, tập trung đông người trong các doanh nghiệp;* chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời 03 vụ chuẩn bị đình công (Công ty TNHH giấy Ronsporst 02 vụ, Công ty TNHH giấy Aleron 01 vụ) và 01 vụ kiến nghị (Công ty TNHH giấy Rollsport. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân Thanh Hóa xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, khai thác được 81 trường hợp công dân bị TQ bắt, trao trả. *Xử lý hành chính 05 trường hợp, phạt tiền 19 triệu đồng.*

4.2. Công tác giữ gìn TTATXH

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bắt vận động đối tượng truy nã, trốn thi hành án. Tập trung đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các băng, ổ nhóm tội phạm và các loại tội phạm nổi như Cố gây thương tích, trộm cắp, tổ chức đánh bạc, tội phạm tin dụng đen; các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp nhận 95 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 100% tin báo tố giác tội phạm đều được tiếp nhận và xử lý theo quy định, trong đó xác minh làm rõ 91/95 tin (đạt tỷ lệ 95,7%). Chấp hành nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Điều tra làm rõ 90/107 vụ, 196 đối tượng, đạt tỷ lệ 84,1%, trọng án đạt 100% (trong đó xử lý hình sự 66 vụ, 103 BC; xử lý hành chính 24 vụ, 93 đối tượng, phạt tiền 191,5 triệu đồng. Bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã). Phát hiện bắt, xử lý 20 vụ, 27 đối tượng; Khởi tố 15 vụ, 21 BC; XLHC 05 vụ, 06 đối tượng, phạt tiền 18.750.000đ; xác lập, phá 05 chuyên án; đưa 15 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; 11 đối tượng giáo dục tại xã, thị trấn. Khởi tố 02 vụ án về kinh tế; XLHC 30 vụ, 30 đối tượng về môi trường, phạt tiền 119.500.000đ;

- Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Dự án cấp CCCD gắn chip (*hoàn thành thu thập 238.503 phiếu; đã quét 237.730 phiếu, đạt 99,5%; tiến hành kiểm tra, phúc tra, cấp nhật, chỉnh sửa 100% phiếu sai lệch thông tin; hoàn thành 100% việc rà soát nhân khẩu phục vụ cho việc sản xuất, cấp CCCD*). Tiếp nhận, giải quyết 15.078 hồ sơ CCCD; 4.550 hồ sơ hộ khẩu; phát hiện xử phạt VPHC 09 trường hợp tráo người làm CCCD, phạt tiền 27.000.000đ; xử phạt VPHC 45 trường hợp vi phạm về cư trú, phạt tiền 26.900.000đ. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Vận động giao nộp hơn 35,35 kg pháo; 27 khẩu súng (01 súng quân dụng CKC, 02 súng kíp, 24 súng hơi còn); 04 quả lựu đạn; 102 viên đạn; 15 kíp điện; 01 côn nhị khúc; 02 bình xịt hơi cay; 0,24 kg thuốc nổ; 52 dao, kiếm các loại. Bắt xử lý 07 vụ, 07 đối tượng tàng trữ, mua bán pháo trái phép, thu giữ 10,46 kg pháo, XLHC 07 vụ, 07 đối tượng, phạt tiền 25.500.000đ; bắt, xử lý 05 vụ việc vi phạm về VK-VLN-CCHT (xử lý hình sự 01 vụ, 01 BC về hành vi Gây rối TTCC; xử lý hành chính 04 vụ, 04 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng súng tự chế trái phép, phạt tiền 09 triệu đồng; thu giữ 03 súng săn, 02 côn nhị khúc, 05 vỏ đạn); kiểm tra XLHC 30 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phạt tiền 82.250.000đ.

Xây dựng, triển khai thực hiện 04 kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT, TTCC trên địa bàn; tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng, quá kích thước thành thùng, vi phạm quy định về nồng độ cồn. Duy trì có hiệu quả bản tin tuyên truyền về ATGT trên hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 05 phóng sự phản ánh tình hình TTATGT trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật ATGT cho hơn 3.000 học sinh; 1.000 công nhân; 300 lái xe của 29 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. TKTS phát hiện, xử lý 763 trường hợp vi phạm, xử phạt VPHC

1.107.000.000đ. Quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ 07 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy chuyên CQĐT xử lý (khởi tố 04 vụ, xử lý hành chính 03 vụ); phát hiện 04 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, phạt tiền 32 triệu đồng; phát hiện 03 xe mô tô là tang vật các vụ án trộm cắp đã bàn giao CQCSĐT xử lý; vận động thu hồi 1,9 kg pháo; 01 súng còn tự chế.

- Đảm bảo an toàn cháy nổ: Phối hợp với Đài truyền thanh huyện xây dựng 01 phóng sự, phát 245 khuyến cáo an toàn PCCC; hướng dẫn 48 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao ký cam kết an toàn về PCCC; tổ chức 01 buổi tuyên truyền kiến thức về PCCC cho 128 người; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho 218 người là đội trưởng, đội phó các đội dân phòng PCCC. Kiểm tra an toàn PCCC tại 17 chợ và 22 trụ sở cơ quan hành chính cấp huyện phục vụ đại hội Đảng các cấp; kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ được 253 lượt; kiến nghị 1.518 tồn tại, thiếu sót về PCCC. Xử lý VPHC 14 trường hợp vi phạm quy định về PCCC, phạt tiền 30.100.000đ.

4.3. Công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTTQ

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội bằng nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tiêu chí số 19.2 về đảm bảo an ninh nông thôn trong chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo ANTT, Tổ ANTT, Tổ ANXH; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã và lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xây dựng, ra mắt 03 mô hình tự quản về ANTT, duy trì 08 mô hình hoạt động có hiệu quả. Kết quả bình xét năm 2020 có 29/34 xã, thị trấn = 85,2%; có 190/254 khu dân cư = 74,8% đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có 28/34 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng

Ban CHQS huyện, Công an huyện MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào nội dung, chương trình ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng trong năm và chương trình phối hợp công tác dân vận, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian, đồng thời đã quán triệt, triển khai thực hiện đến từng cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Quá trình thực hiện đã tích cực chủ động lồng ghép nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng với các nhiệm vụ, các chương trình hoạt động của MTTQ, các ban, ngành để triển khai cho cơ sở và các thành viên, hội viên ngành mình, thông qua chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, cách thức, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn, được cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá cao.

- Phối hợp tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quân sự và công tác quốc phòng: Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức quốc phòng cho LLVT và toàn thể nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chương trình phối hợp. Vì vậy đã được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chú trọng phối hợp triển khai thực hiện như tập huấn cho cán bộ cơ quan và cán bộ cơ sở các xã,

thị trấn, tổ chức hội thi, hội thao, trưng bày giáo án, mô hình, học cụ cho tất cả cơ quan và cơ sở trong đợt ra quân huấn luyện 01/3/2020; luyện tập chuyên trạng thái SSCĐ, tổ chức hoàn thành chương trình huấn luyện DQTV ở các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ đúng kế hoạch, thời gian quy định, đạt chất lượng tốt.

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công an, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV: Cơ quan Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với Ban chấp hành Huyện đoàn, các nhà trường, các ngành chức năng, Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện làm tốt tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2020. Cùng MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất tinh thần cho DQTV và DBĐV. Trong quá trình làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo theo đúng phương châm huấn luyện và SSCĐ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tỷ lệ đảng viên trong LLDQ cơ động luôn đạt từ 36,4%.

- Phối hợp xây dựng cơ sở VMTD, an toàn làm chủ SSCĐ: Thực hiện Chỉ thị số 36/ 2005/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở VMTD để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới, Ban CHQS huyện, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã tham mưu cho Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC các cấp đẩy mạnh xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở nhất là những cơ sở có khiếu kiện; cơ sở có đồng bào dân tộc, tôn giáo. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, đơn vị địa bàn.

- Phối hợp xây dựng thế trận khu vực phòng thủ: Ban CHQS huyện đã bám sát nhiệm vụ cấp trên giao và tình hình thực tiễn của địa phương làm trung tâm hiệp đồng và phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và BVTQ. Thế trận QP-AN từng bước đã được củng cố vững, chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trong tình hình mới, các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ thường xuyên được bổ xung, hoàn chỉnh, ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt.

6. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương

- Cấp uỷ Đảng, Chính quyền luôn quan tâm xây dựng lực lượng Quân sự và Công an vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Tăng cường bồi dưỡng và nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, không ngừng nâng cao khả năng làm tham mưu, dự báo cho Cấp uỷ, Chính quyền thực hiện nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới.

- Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị 37, 85, 917, Quyết định 04 của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân, bổ sung củng cố biển

bảng, dây, giá đúng qui định, củng cố doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh của cấp trên, quan tâm giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức SSCĐ cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác xây dựng lực lượng DQTV. Hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý quân số VKTB đối với lực lượng DQTV được lưu giữ ở huyện và cơ sở đầy đủ, ghi chép thống kê khoa học đúng hướng dẫn. Thi hành về pháp luật DQTV theo đúng quy định.

- Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác DQTV triển khai kịp thời cho cơ sở. Thường xuyên duy trì 1,34% LLDQ so với tổng dân số, đây là lực lượng dân quân tự vệ nông còt (Mỗi xã có 01 trung dân quân cơ động), thôn có các tổ dân quân tại chỗ, cơ quan có tiểu đội tự vệ và các tổ binh chủng), thường xuyên được luân phiên huấn luyện và luyện tập theo các phương án tác chiến, cứu hộ, cứu nạn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra;

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát, đăng ký, quản lý lực lượng DQTV kịp thời bổ sung, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, tỷ lệ Đảng viên đạt 36,4%; Đoàn viên đạt 63,5%. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban dân quân tự vệ và Trung đoàn 762/Bộ CHQS tỉnh, Phòng Nội vụ của huyện gửi đi đào tạo cán bộ bảo đảm đúng đối tượng, chỉ tiêu theo quy định.

- Thường xuyên rà soát đăng ký, quản lý, phúc tra và sắp xếp lực lượng DBĐV cho các đơn vị đúng theo chỉ lệnh động viên của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bảo đảm số, chất lượng biên chế theo phương châm gần, gọn, đúng chuyên nghiệp quân sự. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật NVQS; tổ chức sơ, khám tuyển, thâm nhập giao cho các đơn vị 205 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an (đạt 100% chỉ tiêu được giao). Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và phối kết hợp chặt chẽ với các nhà trường hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự, Công an năm 2020. Kết quả đã khám tuyển, thẩm tra xác minh hồ sơ tuyển sinh đối với 103 thí sinh đăng ký vào các trường Quân đội; 10 thí sinh đăng ký vào các trường Công an. Trong đó có 23 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, 09 thí sinh trúng tuyển vào các trường CAND.

- Ban CHQS huyện, Công an huyện đã chủ động kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; Bám sát kế hoạch thi đua của cấp trên, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Hướng dẫn và Kế hoạch thi đua năm 2020 của Bộ CHQS tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh phát động.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm nổi bật:

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Triệu Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN. Công tác tuyên truyền,

giáo dục QP - AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác QP - AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống ở địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng... đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Khuyết điểm, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác QP- AN năm 2020 còn bộc lộ một số khuyết điểm cần được khắc phục đó là:

+ Một số ít Cấp ủy, Chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác QP- AN, có nơi công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động mới của kẻ địch cũng như các loại tội phạm chưa thường xuyên. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ QP- AN chưa nhanh nhạy, chưa chặt chẽ và đồng bộ.

+ Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đặc biệt là ở cơ sở chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; nhiều nơi chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV ở địa phương, tỷ lệ chưa cao. Công tác bảo đảm vật chất, tinh thần cho các hoạt động Quốc phòng - An ninh còn hạn chế.

+ Lĩnh vực an ninh còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình hình khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng, thi công các dự án.

+ Hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm qua công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT còn hạn chế, chưa tương xứng với tình hình. Các vi phạm về TTATGT, TTCC còn xảy ra nhiều, một số vi phạm chưa được xử lý triệt để. TNGT còn xảy ra nhiều 25 vụ, tăng 07 người chết, trong đó xảy ra 01 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 03 người chết.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới sẽ diễn biến phức tạp, xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục

bộ tiếp tục diễn ra gay gắt, dịch bệnh Covid 19 diễn biến khó lường nguy cơ bùng phát trong cộng đồng cao. Ở trong nước, năm 2021 là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp do vậy các thế lực thù địch phản động sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và mức độ quyết liệt hơn. Đơn thư khiếu kiện, tố cáo, mâu thuẫn nội bộ sẽ gia tăng và phức tạp hơn. Vấn đề tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, vẫn là những vấn đề bức xúc trong xã hội cần tập trung giải quyết. Để giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu phá hoại của địch và kịp thời phòng chống các loại tội phạm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2021, công tác QP-AN tập trung làm tốt một số mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

II. MỤC TIÊU CHUNG

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn huyện.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thường xuyên quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp ủy Đảng cấp trên. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức 2 nhiệm vụ chiến lược: “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Nâng cao khả năng cơ động SSCĐ của LLVT huyện. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận ANND vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ SSCĐ, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp phối hợp hiệp đồng với Công an theo Nghị định 03/2019/ NĐ-CP của Chính phủ.

2. Năm 2021, là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp do vậy ngay từ bây giờ các cơ quan ban, ngành phải tích cực chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ đặc biệt là 02 cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt có nhiệm vụ đảm bảo tốt ANTT trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

3. Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng đề án lực lượng vũ trang huyện chính quy giai đoạn 2021 -2025 định hướng đến 2030, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận số 86, Chỉ thị 21, Chỉ thị 46, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 09, Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANQG, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo TTATGT.

4. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu thúc đẩy “Tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ” Nắm chắc tình hình liên quan đến An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời, triệt để các sự việc khi mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác trọng tâm về phòng chống tội phạm năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1212 của Chủ tịch UBND tỉnh; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung vào các loại tội phạm nổi, các ổ, nhóm tội phạm hoạt động manh động, sử dụng hung khí, chất nổ, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”... trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là kinh doanh lưu trú; dịch vụ cầm đồ; Karaoke... xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm chế, làm giảm TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

6. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các cơ quan, ban ngành làm tham mưu, trong đó lực lượng Quân sự - Công an làm nòng cốt trong xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo làm tốt công tác bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Nâng cao vị trí vai trò của các cấp ủy, các ngành đoàn thể và của lực lượng quân sự, công an trong thực hiện nhiệm vụ QS – QP của địa phương. Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, lực lượng Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, thực sự là nòng cốt trong các phong trào của địa phương. Bổ sung rà soát hệ thống kế hoạch bảo đảm nhiệm vụ thời bình cũng như thời chiến. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, truy tố xét xử, đảm bảo thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

7. Tăng cường hoạt động của các tổ hòa giải trong giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những mâu thuẫn nội bộ và những vụ việc phức tạp, không để kéo dài, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tăng cường chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở nhất là trong việc huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ đặt ra, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết công tác QP- AN năm

2020, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác QP-AN năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình.

Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện và Đảng ủy Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy, chỉ đạo, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ QP- AN năm 2021.

Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2021./.

Nơi nhận:

- TU, UBND tỉnh (b.cáo);
- Trục HU, HĐND, UBND;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các đoàn thể;
- UBND các xã, Thị trấn;
- Lưu VT, QS, CA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính